



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 28/3, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí

thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; trưởng phòng và tương đương thuộc các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; trưởng các khoa, phòng thuộc Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố...

(Xem tiếp trang 4)

TẮT ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Ảnh: NGỌC TRÂM

Chiều ngày 28/3, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện UBND thành phố Thái Bình báo cáo quy hoạch chi tiết khu nhà ở thương mại, dịch vụ tổng hợp phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (khu vực bờ sông Trà Lý đoạn từ cầu Thái Bình đến sông Vĩnh Trà); tình hình lập và tài trợ quy hoạch các dự án do Tập đoàn FLC đề xuất; Tập đoàn FLC báo

cáo tình hình triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn TH; Sở Xây dựng báo cáo các dự án do Tập đoàn Sun Group đề xuất và tình hình thực hiện dự án khu đô thị Kiến Giang.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng,

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA TỈNH Làm việc tại huyện Hưng Hà



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều ngày 28/3, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy xã Tiến Đức (Hưng Hà) về tình hình kết quả dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn TH; Sở Xây dựng báo cáo các dự án do Tập đoàn Sun Group đề xuất và tình hình thực hiện dự án khu đô thị Kiến Giang.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Đặng Trọng Thăng,

lãnh đạo huyện Hưng Hà, xã Tiến Đức, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của huyện, xã và bí thư chi bộ, trưởng các thôn thuộc xã Tiến Đức. Thời gian qua, công tác tuyên truyền về thực hiện QCDC ở xã Tiến Đức được thực hiện thường xuyên, góp phần để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức tốt về pháp lệnh dân chủ ở cơ sở. Địa phương cũng tổ chức công khai những nội dung hoạt động, nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nhân dân bầu biểu quyết để cấp có thẩm quyền

(Xem tiếp trang 4)
MAI THƯ

Thái Bình tăng 2 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng ngày 28/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành tới dự.

PCI là chỉ số đánh giá, xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh của chính quyền cấp tỉnh. Theo bảng xếp hạng PCI năm 2018, PCI của Thái Bình xếp top khá, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố với 63,23 điểm, tăng 2 bậc so với PCI năm 2017 và đứng thứ 7/11 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì đứng đầu cả nước, đạt 70,36 điểm; tiếp đến là các tỉnh, thành phố: Đồng Tháp (70,19), Long An (68,09), Bến Tre (67,67), Đà Nẵng (67,65), Bình Dương (66,09)...

Để xây dựng chỉ số PCI năm 2018, VCCI tiến hành điều tra, khảo sát 12.258 doanh nghiệp dân doanh trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và sử dụng thông tin khác đã công bố của các bộ, ngành, địa phương. PCI có tất cả 10 chỉ số thành phần bao gồm: Gia nhập thị trường; tiếp cận đất đai; tính minh bạch; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; tính năng động

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC ĐUẤN

Quý I/2019, tổng vốn đầu tư vào tỉnh tăng gần 6.326 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp theo các đề án đã phê duyệt. Nhiều tập đoàn lớn như: FLC, Hải Phát, Thaco, Tổng công ty IDICO đã được UBND tỉnh đồng ý chấp thuận nghiên cứu đầu tư...

Trong quý I/2019, toàn tỉnh có 29 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (17 dự án mới và 12 dự án điều chỉnh) với tổng vốn đầu tư tăng thêm gần 6.326 tỷ đồng, bằng 161,1% về số dự án và bằng 1.054,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Về thu hút đầu tư nước ngoài: đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1 dự án FDI, điều chỉnh 1 dự án đầu tư. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 79 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 625,91 triệu USD; 13 dự án ODA đang triển khai thực hiện với tổng vốn ODA là 1.585 tỷ đồng.

MẠNH CƯỜNG

Để doanh nghiệp mặn mà đầu tư vào nông nghiệp

(Xem trang 2)



Vùng sản xuất lúa liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed của xã Bình Định (Kiến Xương).

Sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở

(Xem trang 3)

Tập huấn kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng

Chiều ngày 28/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho hơn 100 đại biểu là cán bộ cơ quan chính trị, trường ban, trợ lý tuyên huấn các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.



Ảnh minh họa

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật, cung cấp thông tin về: phương thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại công nghệ hiện đại trong đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng; một số kinh nghiệm viết tin, bài, bình luận đấu tranh, phản bác trên không gian mạng...

Đây là những nội dung thiết thực, cơ bản góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động, nhất là trên không gian mạng...

THIÊN AN

Tạo việc làm mới cho 6.500 lao động

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, quý I/2019, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho khoảng 6.500 người (đạt 19,6% kế hoạch, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 1%), trong đó giải quyết việc làm tại địa phương cho 5.250 người, lao động làm việc tại tỉnh ngoài 900 người, lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài 350 người. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan đã giới thiệu 4 doanh nghiệp có chức năng về tuyển chọn lao động, đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động trong và ngoài nước; cấp giấy phép lao động cho 35 lao động (26 trường hợp cấp mới, 9 trường hợp cấp lại) là người nước ngoài đến làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện trợ cấp thất nghiệp cho 1.072 trường hợp lao động.

NGUYỄN CƯỜNG